



ปง.แถลงผลการประชุมบอร์ด ปง. โชว์ผลงาน ยึด/อายัดทรัพย์สินกว่า ๕,๒๐๐ ล้านบาท
และเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินจาก FATF อีกครั้งในปี ๕๘

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงาน ปง. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงผลการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ซึ่งมีพลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รวมถึงการมีมติเห็นชอบในเรื่องที่สำนักงาน ปง. นำเสนอ ดังต่อไปนี้

๑. สถิติการรายงานธุรกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑๗,๒๔๙,๔๐๔ ธุรกรรม ประกอบด้วย รายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน ๑,๐๖๒,๐๒๐ ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ๑๗๑,๓๔๐ ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕,๙๔๑,๔๔๘ ธุรกรรม และรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ๗๔,๕๙๖ ธุรกรรม

๒. การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน รวม ๘๙๒ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕,๓๘๗,๓๖๗,๓๘๓.๓๕ บาท ส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับมูลฐานความเรื่องยาเสพติด จำนวน ๗๘๗ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๒,๙๖๒,๕๓๒,๗๘๙.๐๙ บาท โดยคดีที่เหลือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับมูลฐานความผิดเรื่องค้าหญิงและเด็ก ฉ้อโกงประชาชน ยักยอกฉ้อโกง(สถาบันการเงิน) ทุกจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ กรรโชกรีดเอาทรัพย์สินโดยอ้างอำนาจอัยยี่ช่องโจร หลบหนีศุลกากร ก่อการร้าย การพนัน ลักทรัพย์ ตามลำดับ

๓. การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๔ - กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๙,๒๔๗,๓๖๐.๓๙ บาท

๔. การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างกัน ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๕ สำนักงาน ปง. จัดทำบันทึกความเข้าใจ รวม ๔๑ ประเทศ และในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๖ จัดทำบันทึกความเข้าใจอีก ๓ ประเทศ คือ ประเทศมาดากัสการ์ ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม รวมทั้งสิ้น ๔๔ ประเทศ

๕. การแจ้งให้ที่ประชุมทราบมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการธุรกรรมและอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปง. . คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนกรรมการธุรกรรม โดยประธานกรรมการ เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท กรรมการธุรกรรม เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้หากเดือนใดไม่มีการประชุมหรือหากมีการประชุมแต่ไม่เข้าประชุมให้จ่าย ส่วนอัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปง. . ให้จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม โดยป ระธานอนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๘๗๕ บาท อนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท เลขานุการ ๑,๒๐๐ บาท และผู้ช่วยเลขานุการ ครั้งละ ๘๐๐ บาท

๖. การพิจารณาปรับปรุงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้การดำเนินการของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ปง . เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ปง . จึงขอเสนอปรับปรุงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ปง. จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ เป็น พันตำรวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฝ่ายบริหาร

๗. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ (แต่งตั้งซ่อม) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายภักดิ์ วรรณแสง เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เป็นกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แทนนายวิรัช ชินวินิจกุล ที่ลาออก

๘. การพิจารณาปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ .ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ด้วยการเพิ่มผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้บังเกิดประสิทธิผล

๙. การให้ความเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูก กำหนด พ.ศ. ที่ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความล่าช้าในการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ .ศ. ๒๕๕๖ และเห็นชอบให้สำนักงาน ปง . ส่งร่างกฎกระทรวงร่างกฎกระทรวง ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๑๐. การให้ความเห็นชอบในหลักการ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ของผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลได้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ ..และเห็นชอบให้สำนักงาน ปง . ส่งร่างดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

๑๑. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT) ในปี ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน (Action Plan) เพื่อจะได้ผลักดันการปฏิบัติผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ที่จะแต่งตั้งขึ้นโดยมีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบ AML/CFT ของประเทศไทย ซึ่งจะมีการประชุมเป็นระยะต่อไป

สำหรับการเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เพื่อรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT) ในปี ๒๕๕๘ พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง . กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญและจริงจังกับการดำเนินการเพื่อบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการอื่นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงาน ปปง. ดำเนินการใน ๒ ประเด็นสำคัญคือ

๑. การออกประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. การปฏิบัติตาม กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสถาบันการเงิน

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้มีการออกกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุบัญญัติสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินการกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering : FATF) และเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการพิจารณาปลดจากบัญชีประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) นั้น

โดยที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวจาก FATF เป็นระยะซึ่งมีกำหนดการครั้งต่อไปในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่สำนักงาน ปปง. จะต้องเร่งรัดและผลักดันให้มีการออกประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๙ ฉบับ ดังนี้

๑) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

๒) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๓) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือ การใช้เทคโนโลยีใหม่

๔) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้ำเกี่ยวกับอาชีพ

๕) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้ำเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ

๖) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ

๗) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า

๘) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

๙) ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน

ปัจจุบันประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้ง ๙ ฉบับข้างต้น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ซึ่งสำนักงาน ป.ง. จะต้องดำเนินการกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงและประกาศทั้ง ๙ ฉบับ ดังกล่าว รวมถึงบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่ง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและประกาศทั้ง ๙ ฉบับ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การปฏิบัติตาม กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสถาบันการเงิน ด้วยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) คือ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยกาควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ไม่ทำธุรกรรม หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีที่ ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ คือ ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้า / ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ของลูกค้าได้ ไม่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้าได้

ดังนั้น หากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

(๑) ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้รับจ้างเปิดบัญชีอยู่ในข่ายลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

(๒) ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้รับจ้างเปิดบัญชี / ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้รับจ้างเปิดบัญชี หรือ ไม่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้รับจ้างเปิดบัญชีได้

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพฯ ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ง.

ทั้งนี้ หากธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่สำนักงาน ปปง. ได้รับมาจากสถาบันการเงิน นั้น พบว่ามีบุคคลใด อาจเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดมูลฐาน เช่น ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลอกให้มีการโอนเงินผ่านสถาบันการเงิน นั้น สำนักงาน ปปง. อาจมีความจำเป็นต้องเชิญลูกค้าที่ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยดังกล่าวมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

นอกจากนี้ เลขาธิการ ปปง. ยังกล่าวย้ำ ว่า ในปัจจุบันพฤติกรรมของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ มีรูปแบบ และวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในรูปแบบของการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อหลอกลวงให้โอนเงิน ดังนั้น จึงขอกำชับไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตามกฎกระทรวง ทั้งหมด ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเข้มข้น และแจ้งเตือน ประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด ควรวางโทรศัพท์ทันทีไม่ควรพูดหรือเจรจาเพราะมิจฉาชีพจะมีวิธีพูด ให้เหยื่อกลัวและไม่กล้าวางสาย และขอให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ไปยัง ประชาชนให้รับทราบเพื่อไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพจะพัฒนารูปแบบการหลอกลวงไปเรื่อย ๆ หากมีข้อสงสัย ให้เปิดเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ที่ www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. ๑๗๑๐ เพื่อสอบถามข้อมูล โดยตรง ซึ่งบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. จะมีการแจ้งเตือนประชาชนกรณีดังกล่าวด้วย
